



## สภ.โนนสุวรรณ จำกัด ยึดระบบสหกรณ์...พัฒนาอาชีพสมาชิก



### สภาวะพิเศษ

สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ซึ่งใช้การบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ รวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน เพิ่มมูลค่า สร้างอำนาจการต่อรองในสภาวะราคายางพาราตกต่ำ

สหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปจากน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของยางพารา โดยสหกรณ์ฯ มีขั้นตอน รวบรวมน้ำยางสด การตรวจสอบคุณภาพ การแปรรูป การควบคุม การตรวจสอบคุณภาพหลังการแปรรูป การหาลาดเพื่อจำหน่าย การประมูลยางแผ่นรมควัน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากนั้นสหกรณ์ฯ จึงได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบึงกาฬ ให้ความสนใจเดินทางมาศึกษาดูงานในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการตลาดครบวงจร

รวมทั้งสหกรณ์ฯ ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มมวลชนสมาชิก เพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก ภายใต้อผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพ มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ ส่งเสริมให้สมาชิกลดต้นทุนการผลิต รักษาคุณภาพของผลผลิต รู้จักเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกในการแก้ปัญหาการดูแลและรักษาผลผลิตที่ดี ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ราคาดี ตรงตามความต้องการของตลาด สมาชิกมีการออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรปลูกสวนยางพาราเป็นหลัก สหกรณ์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของ

คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ในเรื่องการเกษตร จึงจัดทำ **“โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์”** โดยร่วมกับทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ให้ความรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งในความเป็นจริงพื้นที่ในสวนยางสามารถทำการแบบผสมผสานได้อีกมากมาย ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเกษตรแผนใหม่ รู้จักเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาปรับปรุงในการประกอบอาชีพ ปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และที่สำคัญ ทำให้สมาชิกมีการศึกษาเพิ่มขึ้น นำ

ความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ มีการระดมความคิดและการทำงานเป็นหมู่คณะเพิ่มขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สหกรณ์ฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้น สมาชิกสหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากสหกรณ์ได้เพิ่มมากขึ้น สมาชิกมีรายได้เพิ่ม นำเงินมาฝากกับสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น

จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของ **สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด** สามารถแก้ไขปัญหาลดค่าครองชีพให้กับสมาชิก และมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการเพิ่มผลผลิตน้ำยางสดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น น้ำยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น





## สร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส

แปรรูปยางเป็น 'กระเบื้อง'

หน้า 10

จากปัญหายางพาราคาต่ำอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พลิกวิกฤติเป็นโอกาส คิดผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ยางพารา ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ เบาล ความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อแรงกระแทก และกันความร้อนได้ดี

นายจักรินทร์ พรหมทองนาค และนาย ณัฐภาส รุ่งประแสง 2 นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยียาง หลักสูตรต่อเนื่อง ระบบทวิภาค ชั้นปี 3 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คิดค้นผลงานวิจัยทำกระเบื้องมุงหลังคาด้วย ยางพารา โดยใช้เวลาวิจัยและผลิตจนเป็น ผลงาน 6 เดือนเต็ม จึงสำเร็จได้ผลเป็นที่น่า พพอใจในระดับหนึ่ง

โดยทั้งสองคนบอกว่าด้วยครอบครัวทำสวน ยางพารา เห็นวิถีการกรีดยาง ทำยางแผ่นแล้วนำไปขาย ตอนนั้นได้แต่ถามตัวเองว่าเอาอย่างไรจะทำอะไร พอโตขึ้นก็มองว่ายางจะต้องมีกระบวนการผลิตที่ดีกว่านี้ บวกกับช่วงนี้ราคาคาตกต่ำ จึง คิดหาแนวทางเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยนำแนวคิด ผลิตกระเบื้องมุงหลังคายางพารานำเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอทำวิจัยโดยทำ กระเบื้องแบบซีแพค ซึ่งตอนนี้ อยู่ที่กระบวนการทำเพื่อเป็น หลังคาบ้านตัวอย่าง

คุณสมบัติเด่น ของกระเบื้อง ที่ทำจาก ยางพารา คือมีความ ยืดหยุ่นสูง เบาลทนต่อ แรงกระแทกและกัน ความร้อนได้ดี ส่วนที่

หลายคนเป็นห่วงคือเรื่องของไฟไหม้ นั้น ได้ใช้สารเคมี ผสมกันความร้อนที่ ได้ผลและเชื่อว่า กันไฟได้อย่าง แน่นนอนหาก ความร้อนที่ไม่ สูงจนเกินไป

“ต้นทุนผลิต หากเปรียบเทียบกับ กระเบื้องมุงหลังคา



ยางพาราจะสูงกว่า 15-20 บาทเท่านั้น แต่มีความทนทานกว่าแน่นอน ที่สำคัญใช้ยางพาราธรรมชาติ 100% เป็นการเพิ่มมูลค่า ยางได้ดีด้วย” จักรินทร์ แจง ส่วนวิธีการจะ ใช้ยางพาราผสมควิน ชั้น 3 เป็นวัตถุดิบ ในอัตราส่วนผสมร้อยละ 50-70 ที่เหลือผสมกับสารลด

# สร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส

## แปรรูปยางเป็น 'กระเบื้อง'



ทั่วไปที่อยู่ในเกรดดี ราคา ไม่ได้แตกต่างกัน มากนัก โดย หลังคา

ต้นทุนในอุณหภูมิที่ 150 องศาเซลเซียส แต่การ ที่จะใช้ส่วนผสมของยางมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ คุณภาพที่ต้องการ หากต้องการให้คุณภาพสูง ต้องใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น

ด้าน น.ส.สายฝน แก้วสม หัวหน้าสาขา วิชาเทคโนโลยียาง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า นักศึกษาสาขานี้จะต้องคิดทำวิจัย เกี่ยวกับนวัตกรรมยางธรรมชาติขึ้นมาเอง และนำมาปรึกษา ซึ่ง 2 คนนี้มีความคิด ทำกระเบื้องมุงหลังคายางพาราด้วยความสนใจ จึงได้สนับสนุน

“เท่าที่ทดสอบเรามั่นใจว่าคุณภาพดีกว่า กระเบื้องทั่วไป ทนทานต่อแรงกระแทก หาก ปลิวหรือตกก็ไม่แตก น้ำหนักเบา อายุใช้งาน

นาน ที่สำคัญยางพาราเป็นวัสดุสกัดความร้อน  
ได้ดี ฉะนั้นกระเบื้องจากยางพาราเวลามุง  
หลังคาแล้วจะไม่ร้อน เพราะมีฉนวนกันความ  
ร้อน ส่วนราคาขึ้นอยู่กับราคายางพารา ปัจจุบัน  
กระเบื้องนี้ต้นทุนจะอยู่ที่แผ่นละ 67-68 บาท”  
น.ส.สายฝน กล่าว

พร้อมระบุว่าด้วยวิทยาลัยมีแผนก  
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ในระดับปริญญาตรี  
จึงช่วยกันคิดเพื่อหาแนวทางแปรรูปยางพาราเป็น  
ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตายาง รองเท้า ท่อ  
น้ำ บล็อกแม่พิมพ์ เป็นต้น ตอนหลังมาแปรรูป



ทำเป็นกระเบื้องมุงหลังคามี 2 แบบ ขนาด  
มาตรฐานทั่วไป และกระเบื้องซีแพคโมเนีย ซึ่ง  
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐนำเทคโนโลยี  
ตัวนี้ไปต่อยอดเพื่อเป็นสินค้า และนำไปใช้อย่าง  
เป็นรูปธรรมได้

“ตอนนี้ยังเป็นในลักษณะการเรียนการสอน  
หากเอกชนหรือหน่วยงานใด ชุมชน รัฐวิสาหกิจ  
ใดสนใจที่จะนำไปต่อยอด วิทยาลัยยินดีที่จะ  
ถ่ายทอดความรู้ให้” น.ส.สายฝน กล่าว

● สุวรรณิ บัณฑิศักดิ์ ●



# ต้นทุนผลิตพืช ไตรมาส 1 ลดลง 'ไม้ผล' เพิ่มขึ้น

● สศก.เปิดตัวเลขต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรไตรมาส 1 ลดลงจากปี 2558 น.ส.จรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รุมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนผลิต และเพิ่มโอกาสการแข่งขัน

ทั้งนี้ สศก.โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2559 พบว่าต้นทุนผลิตโดยรวมลดลง สืบเนื่องจากการดำเนินมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ทำให้ราคาปัจจัยการผลิตหลายชนิดลดลง เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี ค่าเช่าที่ดิน น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเครื่องจักรกล

โดยแยกตามกลุ่มพืชเปรียบเทียบ

กับปี 2558 อาทิ กลุ่มข้าว ต้นทุนรวมต่อไร่ลดลงจากปี 2558 เฉลี่ย 4.25% ดั้งต้นทุนผลิตต่อหน่วยข้าวนาปี ลดลงจาก 10,295 บาทต่อตัน เหลือ 9,444 บาทต่อตัน ลดลง 8.29%, กลุ่มพืชไร่ ต้นทุนต่อไร่ลดลง 0.10-0.69% ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 0.25-6.47%, กลุ่มไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ต้นทุนรวมต่อไร่ลดลง 1.39% และ 2.52% ตามลำดับ

กลุ่มพืชผัก-กล้วยไม้ กลุ่มพืชผัก โดยรวมมีต้นทุนต่อไร่ลดลง 0.02-0.14% ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 2.20-21.05%, กลุ่มกล้วยไม้ ต้นทุนต่อไร่ลดลง 5.78% ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 7.20% ขณะที่กลุ่มไม้ผลส่วนใหญ่มีต้นทุนรวมต่อไร่เพิ่มจากปี 2558 เฉลี่ย 0.17-5.74 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษาเพิ่มขึ้น

“การส่งเสริมใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ทำให้ต้นทุนผลิตของเกษตรกรลดลง ถึงแม้ราคาขายปัจจุบันจะทรงตัว นั่นแสดงว่าผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นเมื่อต้นทุนผลิตลดลง” น.ส.จรรยา แจง

# TFEX ดันยางแผ่นรมควัน พร้อมเริ่มเทรด 16 พ.ค. นี้

TFEX เตรียมเพิ่มสินค้าใหม่ ยางพาราล่วงหน้า RSS3D Futures เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 มุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากขึ้น โดยกำหนดให้รับมอบส่งมอบสินค้าเมื่อสิ้นอายุสัญญา สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริหารความเสี่ยง

ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX เปิดเผยว่า หลังจากที่ TFEX เปิดซื้อขายยางพาราล่วงหน้า (RSS3 Futures) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการยางพารามากขึ้น TFEX เตรียมเพิ่มสินค้าใหม่ RSS3D Futures ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายาง

แผ่นรมควันชั้น 3 ที่มีลักษณะของสัญญาคล้ายกับ RSS3 Futures ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สินค้าตัวนี้ จะแตกต่างกันตรงที่ RSS3D Futures กำหนดให้มีการรับมอบส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) เท่านั้นเมื่อสิ้นอายุสัญญา เพื่อให้ผู้ประกอบการยางพาราเกิดความเชื่อมั่นและสามารถใช้ RSS3D Futures ในการบริหารความเสี่ยงได้สอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดย TFEX กำหนดเริ่มซื้อขาย RSS3D Futures ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

“การจัดให้มีการซื้อขาย RSS3D Futures ในครั้งนี้ TFEX ได้หารือร่วมกับสมาคมยางพาราไทยและผู้ประกอบการ

ยางพารา ทั้งด้านแนวทางการพัฒนาสินค้า และการจัดหาผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับสินค้าดังกล่าว นอกจากนี้ TFEX ยังมีแผนร่วมกับสมาคมในการให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะสินค้าและเทคนิคการซื้อขาย พร้อมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ประกอบการและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของ RSS3D Futures อย่างต่อเนื่อง” ดร.รินใจ กล่าว

ประเทศไทยนับเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2558 ไทยผลิตยางธรรมชาติได้ถึง 4.5 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของการผลิตทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 12.2 ล้านตัน และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางและยางพาราของไทยอยู่ที่ 400,793 ล้านบาท ดังนั้น การพัฒนาสินค้ายางพาราล่วงหน้าใน TFEX รวมถึงสนับสนุนให้การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงขึ้น จึงเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราไทยและเศรษฐกิจของประเทศได้ในที่สุด ■



ตัวเลขการส่งออกของไทย ที่ได้เห็นอัตราการขยายตัว เป็นบวกได้ในเดือนก.พ.-มี.ค.ที่ผ่านมา แท้จริงแล้ว ออก จะเป็นภาพลวงตาเอามากๆ

ใครจะมาทักที่ว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้ว คงเป็นไปได้

ภาพลวงตาสำคัญก็คือ มูลค่าการส่งออกทองคำเพื่อการเก็งกำไรในต่างประเทศ จากการที่ราคาทองคำโลก ถีบตัวสูงขึ้น และการส่งออกยุทธปัจจัย ซึ่งไม่รู้ว่าจะเอามารวมไว้หรือไม่

สินค้าส่งออกทางการเกษตรตัวหลักๆ ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ซึ่งผูกพันกับชีวิตเกษตรกรไทยเป็นอันมาก มีราคาตกหมด

เกษตรกรไทยต้องเจอ “2 เด้ง” นอกจากราคาพืชผลทางการเกษตรจะตกต่ำแล้ว ยังเจอปัญหาภัยแล้งแสนสาหัส ซึ่งไม่สามารถจะปลูกพืชอะไรได้เลย

เดินทางไปไหนในประเทศไทย เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ก็ร้องว่าแยกันไปทั้งนั้น ธุรกิจภาคบริการเช่นร้านอาหารนั้นเงียบสนิท

ขนาดวันหยุดยาว 5 วันที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลหมายมั่นปั้นมือว่า จะระดมคนออกไปกระจายเศรษฐกิจยังต่างจังหวัด แต่ปรากฏว่าคนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกันน้อยมาก

กลับเกิดผลลัพธ์อีกแบบหนึ่ง ซึ่งตรงข้ามกันเลย คือ คนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น

ดูไปแล้ว ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่มาก ปัญหาสำคัญที่สุดก็คงจะเป็นคนรากหญ้าหรือศัพท์ใหม่เขาให้เรียกคนฐานะยาก ไม่มีเงินใช้หนี้แหละ

## ชีพายู ทะลุฟ้า

● นางชัย สวงวงศ์  
chanchai2001.kh@gmail.com

### ร้าย แต่ยังไม่ถึงกับเลว

อย่างไรก็ตาม ก็ยังพอมีดีอยู่บ้างตรงที่ ภาคธุรกิจเอกชนทั้งหลาย ยังคงพอจะประคองผลกำไรให้เสมอตัวหรือยังพอมีอัตราการเติบโตได้บ้าง

ซึ่งก็ช่วยให้ยังคงรักษาระดับการจ้างงานให้ใกล้เคียงระดับเดิมได้บ้าง

ฉะนั้น เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทุกวันนี้ ถึงจะเลวร้าย แต่ก็ยังคงไม่ร้ายถึงขั้นจะเลวเหว หรือพังพินาศไปเหมือนกับตอนต้มยำกุ้ง

แต่สิ่งที่น่าห่วงยิ่งขึ้นไปทุกทีในเวลานี้ ก็คือ ปัญหาการเมืองครับ

“อีกไม่นาน ความสุขจะคืนกลับมา” ตามบทเพลง ก็ดูชักจะกลางเลือนยิ่งขึ้นไปทุกทีแล้ว

เกิดมาไม่เคยพบเห็นร่างเนื้อหารัฐธรรมนูญอะไร จะพลิกพิเรนทร์อะไรเช่นนั้น

เจตนาธรรมณใหญ่ ก็คงจะต้องการให้ “คนส่วนน้อยปกครองคนส่วนใหญ่” ซึ่งเป็นหลักการผิดฝาผิดตัวนั้นแหละ

พอต้องทำประชามติ ก็ยิ่งวิตถารเข้าไปใหญ่ คือรณรงค์ว่าจะ “รับ” หรือ “ไม่รับ” ไม่ได้เลย แล้วจะไปจัดลงประชามติ



ให้เสียเงิน 3 พันล้านบาทไปทำไม

รณรงค์ “ไม่รับ” นะมีโทษแน่นอน แต่รณรงค์ “ให้รับ” นี้สิ ก็ยังน่าสงสัยว่า การเกณฑ์ครูให้เป็นวิทยากรชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญกว่า 3 แสนคน ระดมนักศึกษาวิชาทหารไปชี้แจงชาวบ้าน และอาจจะมีลูกเสือชาวบ้านมาสวมบทพลังขึ้นอีก

**นี่มันแค่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้มีเนื้อหา ยกย่องรัฐธรรมนูญว่าดีวิเศษ “ต้องรับ” แต่ประการใดเลย เชียวหรือ**

เส้นแบ่งระหว่างการชี้แจงเป็นวิชาการธรรมดากับการชี้ชวน “ให้รับ” นะ มันเป็นเส้นเบาบางมากนะ ขอบอก!

ถ้ามีอยู่จริง ก็ต้องขอบอกว่า มันคงจะเป็นเส้นประที่ขาดๆ หายๆ และยิ่งลากไป เส้นประก็ยิ่งถ่างห่างเข้าไปทุกที จนกระทั่งจางหายเหมือนเส้นแบ่งเขตแดนไทย-เขมรนั่นแหละ

ยิ่งกต.หรือคณะกรรมการเลือกตั้งที่ฟิล์มย์ชอบห่อเอนเมืองปี่ซ่า มาออกกฎ “6 ได้ 8 ไม่ได้” อะไรเนี่ย ก็ยิ่งคลุมเครือ เพราะเป็นนามธรรมมาก ซึ่งง่ายต่อการตีความตามใจของผู้มีอำนาจ

บทลงโทษจากการทำผิดกฎหมายประชามติที่รุนแรงถึงขั้นติดคุกติดตะราง 10 ปี นี่มันโทษสำหรับพวกโจรใจบาปหรือฆาตรกรใจโหดเลยเชียวนะเนี่ย

ถ้ามีคนต้องติดคุกติดตะรางเพราะกฎหมายประชามติ วิถถารตั้งว่าเป็นพันเป็นหมื่นรายจะทำอย่างไร ได้ไตร่ตรองคิดกันบ้างไหม

**เศรษฐกิจถล่มล้าลึกแน่นอน หากไฟการเมืองลูกโซนไปยิ่งกว่านี้ ■**



# สศก.เปิดตัวเลขต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรไตรมาส 1 ลดลงจากปี 2558

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากนโยบาย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ทั้งนี้ สศก. โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญไตรมาส 1 ปี 2559 พบว่า ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมลดลง สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง ดำเนินมาตรการต่างๆ ทำให้ราคาปัจจัยการผลิตหลายชนิดลดลง เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี ค่าเช่าที่ดิน ประกอบกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงตามสถานการณ์น้ำมันดิบตลาดโลก นอกจากนี้ ยังมีมีส่วนของค่าจ้างบริการเครื่องจักรกลเตรียมดินและเก็บเกี่ยวลดลง จากนโยบายส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต (Motor Pool) ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตหลายชนิดมีต้นทุนต่อไร่ลดลง โดยแยกตามกลุ่มชนิดพืชเปรียบเทียบกับปี 2558

ได้ดังนี้ กลุ่มข้าว ต้นทุนรวมต่อไร่ ลดลงจากปี 2558 เฉลี่ย 4.25% ขณะที่ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ข้าวนาปี ลดลงจาก 10,295 บาท/ตัน เหลือ 9,444 บาท/ตัน ลดลง 8.29% เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับตัว และพยายามลดต้นทุนจากราคาข้าวเปลือกไม่จูงใจ ประกอบกับภาครัฐ มีนโยบายช่วยลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต กลุ่มพืชไร่ ต้นทุนต่อไร่ลดลง 0.10-0.69% ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 0.25-6.47% เกิดจากแนวทางลดต้นทุนโดยใช้พันธุ์ดี ปลูกในพื้นที่เหมาะสม ใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงาน เก็บเกี่ยว กลุ่มไม้ยืนต้น ทั้งปาล์ม น้ำมัน และยางพารา มีต้นทุนรวมต่อไร่ลดลง 1.39% และ 2.52% ตามลำดับ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากราคาปัจจัยการผลิตที่ลดลง ขณะที่ยางพารามีการดูแลรักษาน้อยลงจากปกติ เพราะราคาไม่จูงใจ ส่วนต้นทุนต่อหน่วยลดลง 1.92% และ 3.74% ตามลำดับ กลุ่มพืชผักและกล้วยไม้ตัดดอก โดยพืชผัก ได้แก่ หอมใหญ่ หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง มีต้นทุนต่อไร่ลดลง 0.02-0.14% ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 2.20-21.05% ส่วนกล้วยไม้ตัดดอก ต้นทุนต่อไร่ลดลง 5.78% ต้นทุนต่อหน่วย

ลดลง 7.20% อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มไม้ผล มีต้นทุนรวมต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เฉลี่ย 0.17-5.74 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษาเพิ่มขึ้น ยกเว้น ลองกอง ส้มโอ และส้มเขียวหวาน ที่ต้นทุนรวมต่อไร่ลดลง เนื่องจากมีค่าจัดการลดลงจากการที่เกษตรกรขาดความมั่นใจด้านราคา ผนวกกับประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ด้านต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อนทุกชนิด เฉลี่ย 0.89-23.90% เป็นผลจากผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น นางสาวจริยา กล่าวเสริมว่า ผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ถือว่านโยบายการลดต้นทุนการผลิตของกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะการลดค่าปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว กอปรกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง ถึงแม้ราคาที่เกษตรกรขายได้ในปัจจุบันจะอยู่ในระดับทรงตัว แต่ก็แสดงว่าผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นเมื่อต้นทุนการผลิตลดลง

## ราคายาง

ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  
หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด                    มิถุนายน 2559    กรกฎาคม 2559  
                                 กรุงเทพฯ สงขลา    กรุงเทพฯ    สงขลา

### ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	64.95	64.70	65.15	64.90
ชั้น 2	64.35	64.10	64.55	64.30
ชั้น 3	63.80	63.55	64.00	63.75
ชั้น 4	63.50	63.25	63.70	63.45
ชั้น 5	63.05	62.80	63.25	63.00

### ยางแท่ง

STR5L	68.00	67.75	68.20	67.95
STR20	52.00	51.75	52.20	51.95
น้ำยางข้น 60% (Concentrated Latex 60%)	43.25	43.00	43.45	43.20

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง



# RSS3D Futures สัญญาขายพารา ล่วงหน้าแบบส่งมอบสินค้า

ปัจจุบัน TFEX เปิดให้มีการซื้อขายสินค้าหลายประเภท ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ เงินตราต่างประเทศ รวมไปถึงสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าประเภทล่าสุด อันเป็นผลมาจากการรวม “ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)” ตามนโยบายของภาครัฐ โดยได้มีการเปิดซื้อขายพาราล่วงหน้า (RSS3 Futures) เป็นสินค้าเกษตรประเภทแรกของ TFEX เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2558 ประเทศไทยผลิตยางธรรมชาติได้ 4.5 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของการผลิตทั่วโลกอยู่ที่ 12.2 ล้านตัน และสร้างมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางและยางพาราของไทยสูงกว่า 4 แสนล้านบาท

เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการยางพารามากขึ้น TFEX จึงเตรียมจัดให้มีการซื้อขาย RSS3D Futures หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่งมอบสินค้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเภท โดยจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 16 พ.ค. 2559 ทั้งนี้สัญญา RSS3D Futures จะมีลักษณะ


ของสัญญาล้ายกับ RSS3 Futures ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่แตกต่างกันตรงที่ RSS3D Futures กำหนดให้มีการรับมอบส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) เท่านั้น เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา เพื่อให้ผู้ประกอบการยางพาราเกิดความเชื่อมั่นและสามารถใช้ RSS3D Futures ในการบริหารความเสี่ยงได้สอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยสัญญา RSS3D Futures มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

- สินค้าอ้างอิง : ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตามมาตรฐาน Green Book และมีลักษณะเฉพาะ (House Term) ที่กำหนดให้เป็นยางแผ่นที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ใช้ยางรายใหญ่ (Major International Tyre Manufacturers) เพื่อให้ผู้ที่รับมอบสินค้าไปมั่นใจได้ว่าสินค้าที่จะได้รับมีคุณภาพ
- ขนาดของสัญญา : สัญญา RSS3D Futures จำนวน 1 สัญญา เทียบเท่ากับยางแผ่นรมควันจำนวน 5,000 กิโลกรัม โดยขนาดของการส่งมอบ (Delivery Unit) จะอยู่ที่ 2 หมื่นกิโลกรัม หรือเท่ากับ 4 สัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับการขนส่งยางจริงในภาคอุตสาหกรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ราคาซื้อขาย : เสนอซื้อขายเป็นหน่วย บาท/กิโลกรัม โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำของราคา

เสนอซื้อขายเท่ากับ 0.05 บาท/กิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 250 บาทต่อ 1 สัญญา

- วันซื้อขายวันสุดท้ายและเดือนหมดอายุสัญญา : จะเปิดให้มีการซื้อขายสัญญาที่หมดอายุ 7 เดือนติดต่อกัน (7 Consecutive Months) โดยทุกสัญญาจะกำหนดให้วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุเป็นวันซื้อขายวันสุดท้าย

- การชำระราคา : ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) เท่านั้น โดยสำนักหักบัญชี (TCH) จะเป็นผู้จับคู่เพื่อการรับมอบส่งมอบให้ และผู้ลงทุนจะต้องทำการรับมอบส่งมอบสินค้าให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนส่งมอบ (เดือนถัดจากเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ)

ทั้งนี้ TFEX ได้มีแผนงานเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายและพัฒนาสินค้าเกษตรล่วงหน้าของประเทศไทยผ่านโปรแกรมพิเศษ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Exchange Fee) สำหรับสัญญา RSS3D Futures และสัญญา RSS3 Futures ตลอดปี 2559 รวมทั้งเตรียมเดินหน้าให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะสินค้าและเทคนิคการซื้อขาย พร้อมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ประกอบการและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของยางพาลาล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง 





**ข้าราชการไทย** หยุตราการยาวติดต่อกัน 5 วัน ไปเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา กลับมาทำงานยังไม่ทันตั้งหลักดี อ้าวหยุดยาวอีกแล้ว อีก 5 วัน เนื่องจากมีวันคั่นระหว่างวันหยุด นักชดถุกกับวันเสาร์-อาทิตย์อยู่ 1 วัน ครม. เลยประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ ข้าราชการไทยจึงมีวันหยุดยาวติดต่อกันอีกช่วงหนึ่ง

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ ไทย-แพน ถือโอกาสก่อนวันหยุดยาว เปิดแถลงข่าวพบสารตกค้างในพืชผักผลไม้ เสียเลย เรียกว่า วางแผนมาดี แถลงเสร็จก็วันหยุดติดต่อกันหลายวัน สื่อก็เล่นข่าวนี้ กระเจาย เพราะวันหยุดยาวทั้งผู้สื่อข่าวและแหล่งข่าวทางราชการก็หยุดด้วย จึงต้องสต็อกข่าวไว้ช่วงวันหยุด เหมือนกับการวางแผนมากลลสก็ไม่ได้ทางราชการตอบโต้ได้เต็มรูปแบบ แต่ถึงกระนั้นก็มีกรมให้สัมภาษณ์ตอบโต้ทางสื่อบ้างประปราย.....ว่ากันไป

การแถลงข่าวพบสารตกค้างของ ไทย-แพน ในครั้งนี้ แม้จะวางแผนมาดี ก็ดูจะพลาดไปหน่อย ตรงที่ตัวอย่างที่สุ่มเก็บมาน้อยเกินไป เวลาวิเคราะห์ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์จึงดูเหมือนสูง เช่น สุ่มมา 2 ตัวอย่าง พบสารตกค้าง 1 ตัวอย่าง ก็ปาเข้าไป 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าสุ่มมา 1 ตัวอย่าง พบสารตกค้างใน 1 ตัวอย่างนั้น ก็เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นสถิติที่ใครก็รองรับไม่ได้

พลาดอีกประการหนึ่งคือ การระบุว่าส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องแล็บต่างประเทศ ซึ่งทราบกันดีในหมู่นักวิชาการและนักวิจัยว่า แล็บต่างประเทศคิดค่าใช้จ่ายสูงมาก และการเตรียมตัวอย่างส่งไปตรวจวิเคราะห์ก็ไม่ใช่ว่าจะอย่างไร้ที่ติ ต้องมีการเก็บรักษาให้คงความสด และต้องส่งภายในเวลาอันรวดเร็ว

## จากไทยแพนถึงพระยาแรกนา

หลังจากเก็บตัวอย่างมา คำถามจึงตามมาว่าทำไมต้องเป็นแล็บต่างประเทศ ภายในประเทศก็มีแล็บมาตรฐาน ISO เยอะแยะไป

การแถลงครั้งนี้ จึงแสดงเจตนาธรรมณ์ที่ไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรอย่างแท้จริง แต่หวังผลประโยชน์อย่างอื่น อาจจะถูกเหมือนปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ เกษตรกร ที่ทำมาหากินสุจริต ทำการเกษตรตามระบบ GAP หรือเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ขายผลผลิตไม่ได้ หรือได้น้อยลง หรือถูกกดราคา นี่สิ...ทำร้ายเกษตรกรเห็น ๆ ....ไทย-แพน น่าจะหาวิธีการอื่นในการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้

ข่าวนี้ถือเป็นข่าวที่ดีหวักระทรวงเกษตรฯ แล้วไม่รับผิดชอบ เอาสะใจไว้ก่อน

ท่ามกลางข่าวไม่ดี ไม่สร้างสรรค์ ก็มีข่าวที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรตามมา นั่นคือ การเสียดายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็นพระยาแรกนาขวัญโดยตำแหน่ง ผู้ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาขวัญถือเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์ในการไถนาและหว่านข้าว ในพระราชพิธี โดยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ก็ต้องรับประทานอาหารมังสวิรัต ไบบริโภคเนื้อสัตว์นานเป็นเดือนก่อนวันพระราชพิธี ต้องบวงสรวงบูรพทิศธาธาธาองค์พระพิรุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ่งที่เกษตรกรทั่วประเทศจดจ่ออยู่กับพระราชพิธีนี้ นอกจากได้เห็นเพื่อนร่วมอาชีพเข้ารับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาต่างๆ แล้ว ยังต้องการทราบผลการเสียดายหีบฝ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนา และเสียดายพระโคกินเลี้ยงในปีนี้ พระยาแรกนา เสียดายหีบ

ฝ้านุ่ง ได้ผ้า 5 คืบ ทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมึปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี เสียดายของกิน 7 สิ่งดังเสียดายพระโค ซึ่งประกอบด้วย หญ้า ข้าวเปลือก ข้าวโพด งา ถั่วเขียว น้ำ เหล้า ในปีนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เผด็จการพระราชพิธีนี้เป็นประจำทุกปี ที่ปรากฏว่าพระโคกินของในถาดเกือบหมดทุกอย่าง ยกเว้นถั่วเขียว คำทำนายในปีนี้จะบอกว่า ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร การคมนาคมค้าขายกับต่างประเทศจะสะดวก และดีขึ้น เศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรือง

คำทำนาย กับสถานการณ์ที่เป็นจริง จะเหมือนกันหรือไม่คงต้องติดตาม เรื่องแรกเลยคือเรื่องน้ำ ที่ปลัดฯ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ บอกว่าจะตั้งใจเสียดายอธิษฐานหีบฝ้านุ่งทานก็หีบได้ผ้า 5 คืบ ปริมาณน้ำจะพอดี.....รอดตัวไป....แต่ท่านคงต้องเหนียวกับเรื่องอื่นๆ ที่รออยู่อีกเป็นภูเขาเลากา คราวนี้ละ...จะเอาตัวรอดหรือไม่.....ก็ไม่รู้สินะ

### แว่นขยาย





### ● **สรุปแผนเกษตรสหกรณ์**

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันก่อน นายบรรดิษฐ์ สง่าจิตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งในปี 2559 ต่อเนื่องปี 2560 นี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายปฏิรูปการเกษตรภายใต้ 6 มาตรการหลักโดยทุกจังหวัดต้องบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนภาคเกษตรมีเอกภาพภายใต้ขีดจำกัดด้านต่าง ๆ ส่วนแผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่จังหวัดนครสวรรค์ขอสนับสนุนงบประมาณ ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรกว่า 300 โครงการนั้น ขณะนี้ได้รับการอนุมัติแล้วกว่า 200 โครงการ.



## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสามหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ ปรับเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 12 พฤษภาคม 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย  
วิธีการประมูลประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%  
กิโลกรัมละ 59.60 บาท ราคาคงที่ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 58.70 บาท ราคา  
คงที่ ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 57.00 บาท ราคาคงที่ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 63.02  
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 14 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 62.53 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 62  
สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 61.93 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.86 บาท ยางฟอง กิโลกรัม  
ละ 59.62 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 53 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 52.62 บาท สถานการณ์ราคาขาย  
ประจำวัน มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 30,600 ตัน ราคาน้ำยางสด  
กิโลกรัมละ 59.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 63.80 บาทต่อกิโลกรัม ราคา  
เสนอขายอยู่ที่ 64.16 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 61.82 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัว  
ลดลง 27 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.53 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6  
สตางค์ต่อกิโลกรัม


ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นเชย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ครั้งที่  
2/2559

 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 12 พฤษภาคม 2559

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในนามประธานคณะกรรมการบริหารสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน กรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยนายณัฐพร สินไชย ผู้จัดการสวนยางและปาล์มน้ำมัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รายงานผลการดำเนินงานสวนยางพาราตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ถึงมีนาคม 2559 ว่า มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จำนวน 940,642.64 บาท โดยที่ประชุมฯ มีมติกำหนดให้เปิดกรีดยางพารา ในวันที่ 16 พฤษภาคม นี้ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับซื้อน้ำยางพาราตามมติเก่าของฤดูกาลที่แล้ว

สำหรับการพิจารณาผู้กรีดยางพารา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้แบ่งแปลงยาง จำนวน 35 แปลง ยางอ่อน จำนวน 23 แปลง เป็นแปลงยางแก่ จำนวน 12 แปลง แปลงยางเบอร์ 35 เป็นแปลงยางแก่สภาพตัดได้บางส่วน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้จ้างผู้กรีดยาง และจ่ายค่าจ้างการกรีดยางจากการขายน้ำยางที่กรี๊ดได้ ตามสัดส่วน ดังนี้ 1.แปลงยางอ่อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รับร้อยละ 60 ผู้กรีดยางร้อยละ 40 ข้อ 2.แปลงยางแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รับร้อยละ 55 ผู้กรีดยางร้อยละ 45 และ 3.การขายเศษยาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รับร้อยละ 50 ผู้กรีดยางร้อยละ 50

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรถไกรสิทธิ์

Rewriter : ชลิตา กลิ่นชัย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>